



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2565

เรื่อง

1. สศก. หนุนฟาร์มหมูสร้างบ่อก๊าซ ทดแทนพลังงานในครัวเรือน
2. คปภ.มอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร-จัดงาน Thailand InsurTech...
3. ปาล์มน้ำมันฉะเชิงเทรา ต้นแบบความสำเร็จ
4. ซาฮูฯสนซื้อกล้าไม้ไทย
5. 'พาณิชย์-ส.อ.ท.'ผนึกดันส่งออก ซูโม่เดล'ซาฮูฯ'เปิดมิติการค้าเชิงรุก
6. เตือนชาวสวนทุเรียนโรคราใบแฉะระบาด
7. พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
8. คอลัมน์: จดหมายถึงเดลินิวส์
9. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: ตรวจเข้มหวั่นชวดแชมป์ทุเรียน
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้

สื่อ

- bangkokbiznews.com
moneyandbanking.co.th
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
มติชน (กรอบบ่าย)
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)



สศก. หนุนฟาร์มหมูสร้างบ่อก๊าซ ทดแทนพลังงานในครัวเรือน

10 ธ.ค. 2565 เวลา 12:07 น. | 112



สศก. สนับสนุนจัดการสิ่งปฏิกูลจากฟาร์มสุกรสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ด้วยแนวคิด BCG Model ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในฟาร์ม ลดต้นทุนค่าก๊าซหุงต้มให้ครัวเรือนในชุมชน และสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิต

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงผลการศึกษา แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลจากฟาร์มสุกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยการนำผลพลอยได้จากบ่อบำบัดน้ำเสียแบบได้ก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกร ได้แก่

ก๊าซชีวภาพ ภาคตะกอน และน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด กลับมาใช้ภายในฟาร์มรวมทั้งจำหน่ายสร้างรายได้เพิ่ม เพื่อมุ่งยกระดับฟาร์มเลี้ยงสุกรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางของ BCG Model (Bio-Circular-Green Economy) หรือการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว





กรุงเทพธุรกิจ

ในการศึกษาคั้งนี้ สศก. ได้ทำการศึกษา เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรขุนที่ได้มาตรฐานฟาร์ม GAP ที่มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพ โดยเกษตรกรจะชำระล้างมูลสุกรผ่านท่อไปยังบ่อหมักก๊าซชีวภาพ ซึ่งบ่อปิดคลุมด้วยพลาสติก ทำให้เกิดการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยกระบวนการหมักแบบไร้ออกซิเจน ใช้ระยะเวลาในการหมักประมาณ 14-20 วัน จึงเกิดก๊าซ

โดยเกษตรกรสามารถนำไปผ่านเครื่องปั่นไฟ เพื่อเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้า และนำไปใช้กับพัดลมในฟาร์มซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตในส่วนของคุณค่าพลังงานในฟาร์มลงได้

นอกจากนี้ ภาคตะกอนที่เหลือจากการหมัก เกษตรกรจะคัดออกมาจากบ่อ และนำไปตากแดดให้แห้ง และนำไปขายเป็นปุ๋ย หรือใช้เพาะปลูกพืชในฟาร์มเพื่อทดแทนปุ๋ยเคมีได้

รวมทั้งได้ศึกษากรณีการใช้ก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรในระดับชุมชน ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ซึ่ง อบต. ท่ามะนาว ได้จัดทำโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายจากหลาย ๆ หน่วยงานให้การสนับสนุนงบประมาณ และองค์ความรู้ในการปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียแบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกร ตลอดจนการวางระบบท่อก๊าซชีวภาพไปยังครัวเรือนในชุมชน

โดยมีฟาร์มสุกรในชุมชนเข้าร่วม 11 ฟาร์ม เพื่อส่งก๊าซชีวภาพให้กับครัวเรือนในชุมชนใช้ทดแทนก๊าซหุงต้ม LPG จำนวน 486 ครัวเรือน โดยมีวิสาหกิจชุมชนผู้ใช้ก๊าซจากมูลสัตว์เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการ และจัดเก็บค่าบริการจากการใช้ก๊าซชีวภาพของชุมชน ตลอดจนการบำรุงรักษาระบบท่อก๊าซ

นอกจากนี้ อบต.ท่ามะนาว ได้เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งจะมีการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่ลดการปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบผลิตก๊าซชีวภาพของฟาร์มสุกร และให้การรับรองปริมาณคาร์บอนเครดิตซึ่งสามารถนำไปจำหน่ายให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน

ตลอดจนผู้ที่สนใจจะนำไปชดเชยกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเอง ซึ่งตั้งแต่ปี 2559 – 2563 สามารถขายคาร์บอนเครดิตแล้วรวมทั้งสิ้น 7,235 ตัน CO2 เป็นเงิน 1,853,234.03 บาท โดยในปี 2564 มีปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการรับรอง 5,156 ตัน CO2 คิดเป็นมูลค่า 1,031,213 บาท โดยรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตจะนำเข้าวิสาหกิจชุมชนผู้ใช้ก๊าซจากมูลสัตว์

สำหรับกรณีศึกษาดังกล่าว สามารถนำมาเป็นต้นแบบของการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนด้านพลังงาน และเป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลจากฟาร์มสุกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจตามแนวทางของ BCG Model ได้ โดยผลประโยชน์ 3 ด้านคือ ทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในฟาร์ม ลดต้นทุนค่าก๊าซหุงต้มให้ครัวเรือนในชุมชน และสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิต ด้านสังคม ได้แก่ สร้างการแบ่งปันผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนผ่านวิสาหกิจชุมชนผู้ใช้ก๊าซ และสร้างงาน สร้างอาชีพ(ช่างชุมชน) พึ่งพาตนเองได้ และด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ลดการปล่อยน้ำเสียออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ลดกลิ่นเหม็น แมลงวัน การใช้ก๊าซชีวภาพทดแทนน้ำมัน และไฟฟ้าในฟาร์มลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้งการใช้ก๊าซชีวภาพทดแทนก๊าซหุงต้ม LPG ในครัวเรือน เป็นต้น



กรุงเทพธุรกิจ

นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวเสริมว่า ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างฟาร์มสุกรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ มีการนำก๊าซชีวภาพมาใช้ประโยชน์เฉลี่ย 4,566 ลบ.ม./ฟาร์ม/ปี

โดยนำมาใช้เพื่อทดแทนน้ำมัน และไฟฟ้าของกิจกรรมภายในฟาร์ม ทำให้ประหยัดค่าน้ำมัน และค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ย 63,980 บาท/ฟาร์ม/ปี

อย่างไรก็ตาม ฟาร์มส่วนใหญ่มีการนำก๊าซชีวภาพมาใช้ประโยชน์ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีในการจัดเก็บ และมีต้นทุนในการนำไปใช้ประโยชน์สูง ทำให้ต้องปล่อยก๊าซชีวภาพทิ้งโดยไม่เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ในส่วนของกรณีศึกษาการใช้ก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรในระดับชุมชน ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี พบว่า วิสาหกิจชุมชนฯ จะเก็บค่าบริการการใช้ก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรเพื่อทดแทนก๊าซหุงต้ม LPG ครั้วเรือนละ 50 - 55 บาท/เดือน หรือเฉลี่ยครั้วเรือนละ 692 บาท/ปี ซึ่งช่วยให้ครั้วเรือนในชุมชนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายก๊าซหุงต้ม LPG ไปได้ครั้วเรือนละ 2,806 บาท/ปี หรือลดลงร้อยละ 80.21

ทั้งนี้ อบต.ท่ามะนาวมีความมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง โดยสร้างความเข้าใจกับคนในชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และทำโครงการนำร่องให้เห็นจริงก่อนขยายผล เพื่อให้เห็นขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน มีการบูรณาการงานจากหน่วยงานต่างๆ เครื่องช่วยภายนอกเข้ามาช่วยพัฒนาพลังงานทดแทนในชุมชน พัฒนาอาชีพช่างชุมชนเพื่อให้สามารถบำรุงรักษาระบบส่งก๊าซในชุมชน ได้อย่างยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้จนเกิดเป็นผลสำเร็จ

สำหรับท่านที่สนใจข้อมูลการสัมมนาและผลการศึกษาข้างต้น สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตว์ และประมง สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (สวศ.) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทร. 0 2561 3448 ในวันและเวลาราชการ

พิสูจน์อักษร....สุรีย์ ศิลาวงษ์



PR NEWS • PR NEWS

คปภ.มอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร-จัดงาน Thailand InsurTech Fair ครั้งที่ 2

11 ต.ค. 2565

สำนักงานคปภ. มอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร พร้อมร่วมกับ สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จัดงาน Thailand InsurTech Fair (TIF) ครั้งที่ 2



นายอคม เดิมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister's Insurance Awards) ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศที่นายกรัฐมนตรีมอบให้ใช้ลายมือชื่อสลักลงบนโล่เกียรติยศ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติบริษัทประกันภัย องค์กร หน่วยงาน และบุคคลดีเด่นด้านการประกันภัย และมีการดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 18 โดยมีรางวัลรวม 14 ประเภท 66 รางวัล อาทิ รางวัลบริษัทประกันภัยดีเด่น รางวัลตัวแทน และนายหน้าประกันภัยคุณภาพดีเด่น รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงาน คปภ. และระบบประกันภัย รวมทั้งรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการพัฒนาด้านความยั่งยืนในธุรกิจประกันภัยดีเด่น (หรือ ESG) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจประกันภัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยก่อนเปิดงาน รัฐมนตรีอาคมได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมงานยื่นไว้ว่าลัยเพื่อแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่ศูนย์เด็กเล็กอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งทำให้มีเด็กเล็ก และประชาชนเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในตอนหนึ่งว่า ขอขอบคุณภารกิจประกันภัยที่ได้มีบทบาทสำคัญร่วมกับภาครัฐและสำนักงานคปภ. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนผ่านระบบการประกันภัย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาาระบบเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยภาคธุรกิจประกันภัยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจ แม้จะเกิดสถานการณ์ที่ยากลำบากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ภาคธุรกิจประกันภัยยังสามารถผ่านพ้นมาได้ ในระบบประกันภัยมีส่วนสำคัญ 3 ส่วน ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ผู้บริโภค ลูกค้าย่อยๆ นิติบุคคล หรือรวมกลุ่มเป็นสถาบันต่าง ๆ

ส่วนที่ 2 ภาคธุรกิจ บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย

ส่วนที่ 3 ผู้กำกับดูแล (Regulator) คือ สำนักงาน คปภ.

นายอาคม กล่าวว่า โดยทั้งสามส่วนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจ สิ่งสำคัญของการประกอบธุรกิจคือการแสวงหากำไร ในขณะที่เดียวกันต้องไม่เป็นภาระของประชาชน ประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการเงิน ประชาชนควรรู้ว่ามียังทางเลือกอย่างไร เพื่อการวางแผนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสำนักงาน คปภ. ในการพิจารณาอนุญาตแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยควรจะต้องมีสนามทดสอบ sandbox เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการทำประกันภัยและการคุ้มครองผู้บริโภค

โดยลูกค้าผู้บริโภคจะต้องมีความเข้าใจทักษะการเงิน Financial literacy ซึ่งจากการสำรวจทักษะทางการเงินก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้ามามีส่วนร่วมในระบบประกันภัย การพัฒนาทักษะทางการเงินของประชาชนมีความสำคัญที่จะทำให้การตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง บทบาทของภาคธุรกิจประกันภัยนอกจากเป็นการระดมเงินออมแล้วการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้น ๆ ก็เป็นสิ่งสำคัญ

รวมถึงพัฒนาการของการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และที่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพคือการประกันภัยพิบัติทางทะเลทรในในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พบว่าประสบความสำเร็จด้วยดีมาโดยตลอด ซึ่งช่วยลดภาระงบประมาณของภาครัฐในการช่วยเหลือเกษตรกร เรื่องสภาวะภูมิอากาศก็เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทจะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อไป และในอนาคตจะต้องให้เกษตรกรมีส่วนร่วมมากขึ้น สิ่งสำคัญคือโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐซึ่งก็เป็นโอกาสของภาคธุรกิจประกันภัย

นอกจากนี้การปรับตัวของธุรกิจประกันภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทำได้ดีแล้ว มีการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชนรายย่อย และมีความเข้มข้นในการกำกับดูแลของคปภ. โดยภาคธุรกิจประกันภัยมีความท้าทายในอนาคตอยู่ 3 เรื่อง คือ การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ Aging Society การออมเงินของข้าราชการ และการออมของภาคประชาชนผู้ใช้แรงงาน ทั้งนี้การอำนวยความสะดวกของภาครัฐในการดำเนินธุรกิจ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ E-Government จะเป็นการลดภาระทางเอกสารโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจและลดขั้นตอนในการทำงานต่อไปในอนาคต

จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ทำพิธีเปิดงาน Thailand InsurTech Fair (TIF) ครั้งที่ 2 โดยภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการประกันภัย การจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยแบบใหม่ ๆ และรายการส่งเสริมการขาย อาทิ ส่วนลดสูงสุด 30% การสัมมนาเกี่ยวกับการประกันภัยและเทคโนโลยีการประกันภัยที่น่าสนใจ การนำเสนอเทคโนโลยีประกันภัยและนวัตกรรม จาก tech startup และ การหารือและจับคู่ธุรกิจภายในงาน เพื่อการสร้างเครือข่าย เป็นต้น โดยรัฐมนตรีฯ ได้เข้าเยี่ยมชมบูธและเป็นประธานในพิธีเปิดบูธของสำนักงาน คปภ. และของบริษัทประกันภัยอีกหลายแห่ง บรรยากาศในงาน TIF เป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก



ด้าน **ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.)** กล่าวว่า อุตสาหกรรมประกันภัยไทย ได้เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งแตกต่างไปจากเดิม เนื่องจากระบบเศรษฐกิจโลกได้เปลี่ยนผ่านจากบริบทของโลกในยุคความปกติใหม่ (New Normal) ไปสู่โลกในยุคหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโลกในยุคความปกติถัดไป (Next Normal)

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในอีกหลาย ๆ ด้าน เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมอย่างก้าวกระโดด รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ที่สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เป็นต้น ทำให้สำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลธุรกิจส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนในด้านการประกันภัย ได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมประกันภัย รวมทั้งภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกที่สำคัญต่าง ๆ เพื่อให้ระบบการประกันภัยมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นที่ยึดเหนี่ยวของประชาชน

รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในกรณีการเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทประกันภัย จัดตั้งศูนย์ให้คำแนะนำ รับเรื่องร้องเรียน และสนับสนุนบุคลากรอำนวยความสะดวกในการรับค่าชดเชยสินไหม เพื่อให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยและประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง มีการจัดเตรียมสถานที่ที่สามารถยื่นค่าชดเชยสินไหมได้ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และพัฒนาเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชันเพื่อใช้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารผู้เอาประกันภัย

สำหรับรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister's Insurance Awards) ในปีนี้ได้มีการพิจารณาคัดเลือกอย่างเป็นธรรมและเข้มข้นภายใต้กรอบกติกาที่กำหนดไว้ สำหรับรางวัลบริษัทประกันภัยเกียรติยศสูงสุด (Hall of Fame) ประจำปี 2564 ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงาน คปภ. และระบบประกันภัย ประจำปี 2564 จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ **นายจันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และนายกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานการเงินและบัญชี ธนาคารอาคารสงเคราะห์



รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2564 อันดับที่ 1 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2564 อันดับที่ 1 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

ปาล์มน้ำมันจะเชิงตรา ต้นแบบความสำเร็จ

นางศศิญา ปานตัน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ชลบุรี (สศท.6) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) เปิดเผยถึงผลสำเร็จ

การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ล่าสุดได้รับรางวัลชนะเลิศแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขตภาคตะวันออก ปี 2565 ทั้งนี้จากการติดตาม ของ สศท.6 พบว่า วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน เริ่มดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ 2563 ใน

รูปแบบคณะกรรมการแปลงใหญ่ โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกรวม 734 ไร่ (ปลูกเฉลี่ย 19.3 ไร่/ครัวเรือน) สมาชิกเกษตรกร 38 ราย มีนายประทีป แก้วเกตุ เป็นประธานแปลงใหญ่ โดยทางกลุ่มแปลงใหญ่ มีการบริหารจัดการแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งมั่นขยายผลยกระดับศักยภาพการผลิตการตลาดของกลุ่ม จึงเสนอแผนยกระดับศักยภาพสามารถเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ปี 2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการภายใต้งบประมาณแผนงาน/โครงการภายใต้ พ.ร.ก. เพื่อแก้ไขปัญหา ยี่ยวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีอุปกรณ์ลดต้นทุนสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ได้แก่ ลานรวบรวมผลผลิตพร้อมอาคารสำนักงาน ชุดขังน้ำหนักรวม 50 ตัน พร้อมอุปกรณ์เครื่องชั่ง คัมพ์ลานเคลื่อนที่ ขนาด 17 ตัน และรถ



forklift truck

สำหรับผลลัพธ์ที่สำเร็จจากการดำเนินการของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตามแนวทางการพัฒนา 5 ด้าน ที่สำคัญของโครงการฯ ดังนี้ ด้านการตลาด ต้นทุนการผลิต สมาชิกกลุ่มใช้ปุ๋ยสั่งตัดตามค่าวิเคราะห์ดิน การผลิตเคลือบเมล็ดพันธุ์เอง การปรับมาใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยจี้ไก่ ร่วมกับปุ๋ยเคมี ใช้ฟิโมนในกับดักเพื่อลดตัวด้วงในแปลงปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นการลดการใช้สารเคมี ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิตเหลือเพียง



4,140 บาท/ไร่/ปี จากก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ที่มีต้นทุนเฉลี่ย 5,030 บาท/ไร่ หรือลดลงร้อยละ 18 ด้านการเพิ่มผลผลิต สมาชิกกลุ่มมีการตัดแต่งใบปาล์มน้ำมัน เพิ่มการใช้ระบบน้ำสปริงเกอร์และวางระบบน้ำใช้เคลือบเมล็ดพันธุ์ช่วยเพิ่มผลผลิต และเลี้ยงฟั้งในแปลงช่วยผสมเกสรปาล์ม สามารถเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันได้ 3,200 กิโลกรัม/ไร่/ปี จากก่อนเข้าร่วมโครงการฯ มีผลผลิตเฉลี่ย 2,800 กิโลกรัม/ไร่/ปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ด้าน



การพัฒนาคุณภาพการผลิต ดำเนินการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยสมาชิกกลุ่มทุกคน ได้รับมาตรฐาน RSPO รวมทั้งกลุ่มมีเกณฑ์การคัดเลือก ทะลายปาล์มน้ำมันคุณภาพดีต้องสุกไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ด้านการบริหารจัดการ ทางกลุ่มได้นำอุปกรณ์ เครื่องจักรกลมาใช้รวบรวมผลผลิตของสมาชิก ช่วย ประหยัดเวลาและต้นทุนจากการใช้แรงงานในการขน กายผลทะลายปาล์มส่งโรงงานสกัดปาล์มน้ำมัน มีการ จำหน่ายผลผลิตภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อลดการสูญเสีย ของน้ำหนักผลผลิตและเพื่อคุณภาพของน้ำมันปาล์ม และด้านการตลาด ทางกลุ่มจัดทำลานรับซื้อผลปาล์ม ของสมาชิกกลุ่มและเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิก มี ตาซึ่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ทั้งนี้ สำหรับแนวทางการพัฒนาและยกระดับ วิชาทกิจชุมชนแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันในระยะต่อไป ทาง กลุ่มมีแผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้แก่ การเพิ่มพูนองค์ ความรู้ด้านปาล์มน้ำมัน สมาชิกกลุ่มต้องผ่านการอบรม Smart Farmer หรือ Young Smart Farmer และสามารถ พัฒนาได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบ การร่วมกันผลิตและ จำหน่ายภายใต้กฎระเบียบเดียวกันโดยรักษามาตรฐาน RSPO ทุกสาย ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งในทุกแปลงเพื่อผลิต น้ำผึ้งแท้จากเกสรปาล์ม เพิ่มการใช้ระบบน้ำสปริงเกลอร์ เป็นการประหยัดน้ำ เพิ่มการใช้โซลาร์เซลล์สูบน้ำ ด้าน Zero Waste ในการนำทางใบปาล์มมาทำปุ๋ยหมักและ เพาะเห็ด และมีการพิจารณาแผนความคุ้มค่าการรวบรวม ส่งทางใบปาล์มให้โรงงานไฟฟ้าชีวมวลต่อไป หากท่านใด ที่สนใจข้อมูลการผลิต และผลการดำเนินงานของวิชาทกิจ ชุมชนแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัด ฉะเชิงเทรา สามารถสอบถามได้ที่ นายประทีป แก้วเกตุ ประธานแปลงใหญ่ โทร. 08-9504-4751.

ชาวอุซเบกซื้อกล้าไม้ไทย

นายจุนินทร์ ถักขนิ่ววิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและร.ม.พาณิชย์เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ร่วมกับ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กระทรวงการต่างประเทศ กรมปศุสัตว์ ว่า ที่ประชุมได้ติดตามผลการเร่งขยายตลาดสินค้าไทยในซาอุดีอาระเบีย ล่าสุดทำสัญญาซื้อขายสินค้าไทยไปซาอุดีฯ ได้ 3,500 ล้านบาท และเร่งจัดตั้งสภาธุรกิจไทยซาอุดีฯ ตั้งเป้าผลักดันการค้าระหว่างกันให้ได้ 1 หมื่นล้านบาทภายใน 1 ปี นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมจัดคลินิกส่งเสริมการส่งออกให้คำปรึกษา ฤดูระเบียบ มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า ขณะนี้ภาคเอกชนซาอุดีฯ ได้เดินทางเข้ามาสำรวจดูทางการลงทุนในไทย สนใจที่จะลงทุนในเกษตรแปลงใหญ่ของของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และธุรกิจอาหาร รวมทั้งยังมีความสนใจที่จะนำเข้ากล้าไม้มากถึง 1 หมื่นล้านต้น เพื่อนำไปเนรมิตพื้นที่สีเขียวกลางทะเลทรายในโครงการเมืองใหม่ เดอะ ไกลน์ ของซาอุดีฯ

'พาณิชย์-ส.อ.ท.'ผลักดันส่งออก ซูโมเดล'ซาอูฯ'เปิดมิติการค้าเชิงรุก

หมายเหตุ - นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ประชุมร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำโดยนายเกรียงไกร เอี๋ยรณกุล ประธาน (ส.อ.ท.) พร้อมด้วย ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กรมปลัดศุลกากร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ติดตามความคืบหน้าความร่วมมือภายใต้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนกับกระทรวงพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) และหารือความร่วมมือการผลักดันภาคส่งออกในไตรมาส 4/2565 และทิศทางส่งออกปี 2566 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม



จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

วันนี้ถือเป็นอีกมิติในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยมีการจัดตั้ง กรอ.พาณิชย์ เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนการค้าการส่งออก โดยวันนี้ดำเนินการตามนโยบายเชิงรุกและเชิงลึก การมาเยือน ส.อ.ท.เพื่อติดตามการเปิดตลาดการค้าและด้านอื่นระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย หลังได้มีคณะกระทรวงพาณิชย์ ภาคเอกชน และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เยือนซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ 27-31 สิงหาคมที่ผ่านมา

โดยประเด็นสำคัญ 5 เรื่องที่หารือและติดตามความคืบหน้า ได้แก่ ประการที่หนึ่ง เราสามารถทำสัญญาซื้อขายสินค้าไทยกับผู้นำของซาอูฯได้ทันที 3,500 ล้านบาท ประการที่สอง การเยือนครั้งนั้นมีผลให้จัดตั้งสภาธุรกิจไทยซาอูฯ โดยตั้งเป้าหมาย

ร่วมกัน 2 ฝ่ายว่าจะผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันได้ให้ 10,000 ล้านบาทภายใน 1 ปีหลังจากการเยือน รวมถึงเร่งรัดการต่อยอดในประเด็นอื่นๆ ด้วย ได้แก่ 1.กระทรวงพาณิชย์จะจัดคลินิกส่งเสริมการส่งออก หรือ Export Clinic เป็นการเฉพาะเพื่อเจาะตลาดซาอูฯ โดยจะทำงานร่วมกันระหว่างสภาอุตสาหกรรม ภาคเอกชนร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ให้คำปรึกษา กฎระเบียบ มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (เอ็นทีบี) สินค้าที่ต้องการของซาอูฯ ภาคบริการ ระบบการขนส่งและการจัดตั้งสายด่วน และเป็นเวทีแลกเปลี่ยน

เปลี่ยนความคิดเห็นในการทำตัวเลขการส่งออกไปยังซาอูฯ ให้มากขึ้น โดยเฉพาะหมวดอาหาร การก่อสร้าง ปีโตรเคมีและยานยนต์ เป็นต้น 2.เพิ่มจำนวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าไทยในซาอูเซีย เบื้องต้นกระทรวงพาณิชย์จะสนับสนุนนำสินค้าไทยร่วมงานแสดงสินค้าสำคัญที่ซาอูฯ โดยคัดเลือกเบื้องต้น 5 งานสำคัญ

ประการที่สาม กระทรวงพาณิชย์จับมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกระทรวงการ

ลงทุนของซาอูฯ จัด Webinar ส่งเสริมการค้าการลงทุนในสาขาสำคัญ เช่น ปีโตรเคมี การก่อสร้าง เหล็ก อะลูมิเนียม อาหาร การเกษตร ยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและส่งเสริมการส่งออก ประการที่สี่ ที่ประชุมติดตาม



ผลความคืบหน้า ที่ผมนำคณะกระทรวงพาณิชย์ สภาอุตสาหกรรมเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของซาอุฯ เรื่องการเจรจาเปิดเสรีการค้า หรือเอฟทีเอไทยกับกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ (GCC) ประกอบด้วย 6 ประเทศ คือ บาห์เรน คูเวต โอมาน กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเร่งรัดให้มีการเจรจาให้สัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว และติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-ซาอุฯ (Joint Trade Committee: JTC) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซาอุดีอาระเบียให้ความเห็นชอบแล้ว ต่อไปเป็นการจัดตั้งให้เป็นเวทีเจรจาการค้าระหว่าง 2 ประเทศต่อไป โดยกำหนดให้ผลการศึกษาเอฟทีเอไทยกับจีซีซี ให้แล้วเสร็จกลางปี 2566

และประการที่ห้า ติดตามความคืบหน้าที่น่า คณะเอกชนกับกระทรวงพาณิชย์เดินทางไปเจรจากับทางการซาอุฯ ในเรื่องต่างๆ ที่กำลังเป็นอุปสรรคประสบความสำเร็จ 10 ข้อ อาทิ ที่ต้องการให้คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของซาอุฯ หรือ SFDA เดินทางมาตรวจโรงงานผลิตและส่งออก ไก่แช่เย็น-แช่แข็งในประเทศไทย อนาคตหวังว่า จะสามารถเปิดตลาดไก่ต้มสุกต่อไป จะสร้างมูลค่าการค้าตลาดการส่งออกของไทยมหาศาล อีกเรื่องคือ ปัญหาที่เอกชนไทยจะเดินทางไปซาอุฯ ที่ผ่านมา มีปัญหาเรื่องการขอวีซ่า เพราะต้องมีหนังสือเชิญจากซาอุฯ เท่านั้น วันนี้มีความคืบหน้า แนวโน้มที่จะเป็นไปได้คือ การขอวีซ่าของนักท่องเที่ยวที่จะไปซาอุฯ สามารถให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือกลไกภาคเอกชนอื่นที่กฎหมายรับรองจากรัฐบาลไทย ออกหนังสือรับรองให้ยื่นขอวีซ่าได้ จะสะดวกยิ่งขึ้นในการเดินทางไปซาอุฯ รวมถึงเพิ่มช่องทางการส่งออกอาหาร ฮาลาลให้กับซาอุฯ และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ให้มากขึ้น ที่น่าจับตามองคือ ความต้องการต้นไม้ จะเป็นอีกสินค้าทำเงินให้ประเทศ หรือสร้างเงินให้ประเทศต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ จะได้มีการหารือกับกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไปให้ช่วยกันขับเคลื่อน

จากการหารือกับภาคเอกชน สะท้อนว่าพอใจ

กับความร่วมมือกัน ทำให้เกิดการส่งออกสินค้า หรือบริการ โดยเฉพาะ 4-5 กลุ่มสินค้าที่ซาอุฯต้องการสูง และไทยมีความพร้อมในกลุ่มที่เป็นเป้าหมาย ทั้งปิโตรเคมี วัสดุก่อสร้าง และการออกแบบ ภาคบริการ เหล็ก อาหาร ยานยนต์ อาหารแปรรูป ฯลฯ จากนี้ก็จะมีความร่วมมือและต่อยอดกันมากขึ้น จากข้อมูลกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รายงานว่า ตลาดซาอุฯ เป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพและกำลังรอการเติบโต โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปซาอุฯ ในเดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2565 อยู่ที่ 43,114 ล้านบาท ขยายตัว 15.9% โดยสินค้าสำคัญที่ไทยส่งออกไปซาอุฯ อาทิ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และเครื่องจักรและส่วนประกอบของเครื่องจักร รวมถึงอาหารสัตว์ เป็นต้น

สำหรับการหารือทิศทางการค้าและการส่งออก ในภาพรวม ภาคเอกชนลดความกังวลเรื่องจำนวนตู้คอนเทนเนอร์ที่มีมากพอ รองรับการค้าส่งออกได้ดีขึ้น ค่าระวางขนส่งสินค้าขณะนี้ลดลงกว่า 1 เท่าตัว คำสั่งซื้อยังเข้ามาต่อเนื่อง มั่นใจได้ว่าการส่งออกทั้งปี 2565 เป็นบวกเกินเป้าที่เรากำหนดไว้ 4% เพียง 8 เดือนขยายตัวได้ 11% เฉพาะตลาดซาอุฯขยายตัวแล้ว 5% สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3% และปีหน้า น่าจะมีตัวเลขใกล้เคียงนี้ ซาอุฯถือเป็นตัวอย่างของความร่วมมือในการทำงานและร่วมกันขับเคลื่อนส่งออกและลดอุปสรรค จากนี้มีแผนผลักดันในกลุ่มอื่นๆ เช่น มองโกเลีย รวมถึงเร่งมีเอฟทีเอไทยกับเมืองรองในประเทศต่างๆ

สำหรับทิศทางการส่งออกในไตรมาส 4/2565 จะยังขยายตัวได้ดี ส่วนการส่งออกปี 2566 ต้องติดตามสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงภายนอก ความกังวลมากที่สุดคือ ผลกระทบจากความขัดแย้งสงครามรัสเซีย-ยูเครน ไม่มีที่ท่าว่าจะยุติ จะกดดันเรื่องราคาน้ำมัน เงินเพื่อ ต้นทุน และกำลังซื้อ ส่วนตัวเลขจะเป็นอย่างไร ภายในเดือนธันวาคมนี้ จะมีความชัดเจน สิ่งที่เราเน้นคือ หารือกับภาคเอกชน เมื่อมีข้อเสนออะไรที่เป็นปัญหาจะเร่งแก้ไขไปแก้ไขให้

เกรียงไกร เขียรนุกูล

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

ในการเดินทางไปซาอุฯ ที่นำทีมโดย นายจรินทร์ และผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เป็นโอกาสดีประเทศที่มีศักยภาพไม่เฉพาะซาอุฯ แต่จะเป็นประตูเข้าสู่ประเทศตะวันออกกลางและภูมิภาคอื่นในอนาคต สินค้าไทยเป็นโอกาสที่ดี รวมทั้งสินค้าในหมวดก่อสร้าง อุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องและอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ตอบรับดีมาก ขอขอบคุณรองนายกฯ และทีมงาน เป็นมิติใหม่ไม่เคยทำงานใกล้ชิดขนาดนี้ ภาครัฐทำงานเชิงรุกรองนายกฯมีความเข้าใจภาคเอกชน ในความต้องการและแก้ปัญหาทุกอย่าง คิดว่าการจับมือร่วมมือกันโดย กรอ.พาณิชย์ ที่รองนายกฯทำขึ้นมาทำให้พวกเราทำงานสะดวก คล่อง และจะมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งในวันนี้ 10 ตุลาคม ส.อ.ท.ได้จัดหา



รื้อกลุ่มคลังเตอรืต่างๆประมาณ 100 ราย ที่แสดงความสนใจค้าขายกับซาอุฯ รัฐบาลซาอุฯได้ประกาศพัฒนาเมืองใหม่พัฒนาพื้นที่ทะเลทรายให้เป็นพื้นที่สีเขียว เตรียมปลูกต้นไม้เป็นหมื่นๆ ต้น

กำหนดให้แล้วเสร็จในปี 2573 ถือเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปเจรจาในด้านก่อสร้าง ที่ไม่แค่ขายสินค้า หรือวัสดุก่อสร้างเท่านั้น ยังมีเรื่องการออกแบบและการตกแต่งด้วย สมมุติมูลค่าก่อสร้างใช้เงิน 1 หมื่นล้านบาท แต่มูลค่าจากการให้คำปรึกษาและออกแบบรวมกันต่อโครงการคิดเป็น 3 เท่า หรือมูลค่าประมาณ 3 หมื่นล้านบาท เป็นต้น ทั้งนี้ การฟื้นตลาดซาอุดีฯ ถือเป็นตัวอย่างสำคัญที่จะสร้างความร่วมมืออย่างนี้ต่อไปในอนาคต

ในการประชุมกับกระทรวงพาณิชย์ ได้หารือหลายมิติในการส่งเสริมส่งออกภาคเอกชน เช่น ความคืบหน้าจัดตั้งคณะทำงานผลักดันการค้าไทย-ซาอุฯ จะนำเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) เร็วๆ นี้ การส่งเสริมการออกงานแสดงสินค้าของรัฐ เดินหน้าลดอุปสรรคการเจรจาและการค้าของภาคเอกชน รวมถึงแนวทางพัฒนาไปสู่การลดคาร์บอน และพลังงานทดแทนเชื้อเพลิง เพราะเห็นแล้วว่า

ในวิกฤตโลก ส่งออกเป็นเครื่องยนต์ที่เหลือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเวลานี้ และในวิกฤตปัจจัยเสี่ยงมากมาย ทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์กำลังเปลี่ยนแปลงการค้า การลงทุน และชั่วคราวค้าทั่วโลก ดังนั้น ต้องหาวิธีที่จะรับมือและดูว่าตลาดใดโดดเด่น และจากการที่รัฐเอกชนร่วมกัน กล่าวได้ว่า ปีนี้เป็นปีของการส่งออกของไทย มีโอกาสที่ทั้งปี 2565 ขยายตัวได้ 8-9% หลังจาก 8 เดือนแรกปีนี้ ขยายตัวมากกว่า 11% และดีกว่าปีก่อนที่ติดลบ 17% ส่วนปี 2566 คงต้องมีการประชุมหารือวางยุทธศาสตร์ร่วมกันต่อไป เพราะหลายฝ่ายกังวลเศรษฐกิจโลกปี 2566 จะถดถอยเล็กน้อย แม้จะยังไม่ชัดเจนที่จะระบุถึงการค้าและเศรษฐกิจโลก เพราะปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในยังไม่ชัดเจน โดยขอไม่ให้มีเหตุการณ์อะไรที่รุนแรงจนกระทบต่อจิตวิทยาการค้า ก็จะทำให้การส่งออกยังเป็นพระเอกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้ต่อเนื่อง

เดือนชาวสวนทุเรียน โรคราใบแพรระบาด

นายชาญณรงค์ วิรุณสาร เกษตรจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน มีโรคราทำลายใบทุเรียนของเกษตรกร มีลักษณะจุดดำน้ำบนใบ แผลจะขยายใหญ่คล้ายถูกน้ำร้อนลวก มีสีน้ำตาลอ่อน แผลสีเข้มขึ้นเมื่อใบเริ่มแก่อาการไหม้จะพบบริเวณขอบใบ ด้านปลาย กลางใบ หรือทั้งใบ มีเส้นใยสีขาว นวลแผ่ปกคลุมคล้ายใยแมงมุมตามผิวใบ ใบที่ถูกทำลายจะร่วงหล่นในที่สุด วิธีการป้องกันให้เกษตรกรสำรวจแปลงปลูกสม่ำเสมอ ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง เผาทำลายส่วนที่เป็นโรครา ใช้น้ำหมักขมิ้นชันผสมน้ำปูนแดง 1 ต่อ 1 เจือจางด้วยน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นพุ่มที่มีการระบาดของโรคราใบติด หากพบการระบาดของโรคราใบติด ให้แจ้ง สนง.เกษตรอำเภอ เพื่อหาแนวทางป้องกันต่อไป.



ทรงห่วงใย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ต.ท. กงเมือง ผวจ.เพชรบูรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย อ.วิเชียรบุรี และ อ.ศรีเทพ จำนวน 1,000 ชุด โดยมี ชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รอง ผวจ. ร่วมมอบ.

พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

● วิเชียรบุรี-ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ●

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกฤษฎ์ กงเมือง ผวจ.เพชรบูรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ อ.วิเชียรบุรี และ อ.ศรีเทพ จำนวน 1,000 ชุด โดยมีนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผวจ.หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบ ณ บ้านผู้ประสบภัย สำหรับ จ.เพชรบูรณ์ได้รับอิทธิพลของพายุโนรู มีบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตร ได้รับผลกระทบ 10 อำเภอ อ.หล่มสักได้รับความเสียหายมากที่สุด ประชาชนได้รับผลกระทบ

89 ตำบล 696 หมู่บ้าน 2 เทศบาล 8 ชุมชน จำนวน 20,647 ครัวเรือน และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 173,086 ไร่

อ.วิเชียรบุรี ประสบอุทกภัย 14 ตำบล 192 หมู่บ้าน บ้านเรือนถูกน้ำท่วม 2,375 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรเสียหาย 38,612 ไร่ อ.ศรีเทพ ประสบอุทกภัย 7 ตำบล 103 หมู่บ้าน บ้านถูกน้ำท่วม 2,978 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 33,768 ไร่ ทั้งสองอำเภอได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินติดตามสถานการณ์ "พายุโนรู" เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันที่ และบูรณาการทุกภาคส่วน ขนย้ายของขึ้นที่สูง เฝ้าระวังการระบายน้ำออกจากพื้นที่ และแจกจ่ายถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน.



เรื่อง ปัญหาการลงทะเบียนเกษตรกร เรียน เอก วิภาวดี

ผมในฐานะประชาชนหรือชาวบ้านธรรมดาผู้หนึ่งได้ติดตามนโยบายการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ชาวไร่ชาวนา ของรัฐบาลติดต่อกันมายาวนานหลายปี โดยเฉพาะสำคัญมากเป็นอย่างยิ่งในการลงทะเบียนเกษตรกรผู้ทำนาปลูกข้าวของชาวไร่ชาวนา ในอดีตเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมานี้ไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไร แต่ในปี พ.ศ. 2565 ของปีนี้ที่ผมได้ทราบข่าวมาในหลายหมู่บ้าน หลายตำบลของหลายอำเภอใน จ.นครราชสีมา

เมื่อได้มีการลงทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะเป็พวกรายเก่า รายเดิมหรือพวกรายใหม่ ที่ทำการขึ้นทะเบียนปลูกข้าวไว้ จะมีปัญหาตามมาหลายอย่างที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยไม่เหมือนในอดีตที่ผ่านมา อย่างเช่นผู้ที่มีนาเป็นของตัวเองแต่ถึงไว้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า โดยไม่ได้เข้าปลูกไถ 20 ไร่ 10 ไร่ หรือ 5 ไร่ แต่ที่ยังมาลงทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนทำนาปลูกข้าว เพื่อหวังเงินช่วยเหลือต่าง ๆ จากภาครัฐบาลในภายหลังนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็ค่าไถ ค่าเก็บเกี่ยวหรือค่าภัยพิบัติ

บางแห่งแม้ว่าบุคคลผู้นั้นจะมีที่นาเป็นของตนเองก็จริง แต่หลักฐานที่นำมาใช้ในการลงทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนไม่มีความถูก

ต้องเช่นบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านรุ่นเก่ามานานหลายสิบปี โดยไม่ยอมไปทำขึ้นมาใหม่ให้ถูกต้องแต่ก็ยังมีกรอนุโลมให้สิทธิ ในการขึ้นทะเบียนได้ไม่ทราบได้สิทธิพิเศษอะไรกันมาจากไหน ในบางแห่งมีการนำบัตรข้าราชการมาแทนบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านมาใช้ในการขึ้นทะเบียนทำนา ในบางแห่งพ่อแม่ทำนาแต่ให้ลูกมาขึ้นทะเบียนทำนา บางแห่งเจ้าของนาได้ทำนาแล้ว ให้ทางเครือญาติที่น้องมาทำการขึ้นทะเบียนทำนา เพื่อหวังเอาเงินค่าภัยพิบัติต่าง ๆ เมื่อทำแล้วเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา นโยบายประชานิยมแบบนี้ยุบเลิกไปเสียได้ก็ดี

ด้วยความเคารพนับถือ

กน โนนสูง นครราชสีมา

.....

ท่านผู้อ่านแฟนประจำคอลัมน์นี้เขียนปัญหาเรื่องการลงทะเบียนเกษตรกรมาเป็นเสียงสะท้อนให้ภาครัฐ ซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรง แต่ความเป็นจริงก็จะมีพวกที่หาช่องว่างเข้ามาครอบงำผลประโยชน์ในเรื่องนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลจะต้องคอยอุดช่องแก้ไขให้รอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น หากจับได้มีการทุจริตการลงทะเบียนจะชัดเจนเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ประกอบด้วย จำนวนปี 2565/66/จำนวนไร่/ไม่ผลไม่ขึ้นต้น/พืชผัก/ไม่ดอกและไม่ประดับ/แมลงเศรษฐกิจ/พืชอื่น ๆ ที่น่าสนใจเพิ่มมาก็ กระทบ

สำหรับในหัวข้อพืชอื่น ๆ คิดว่าไม่นานคงจะต้องมี "สัญญา" เพิ่มขึ้นหากไม่ถูกคว่ำลงไปเพราะในตอนแรกเหมือนจะได้ประโยชน์แต่เอาเข้าจริง ๆ แล้ว เหมือนเพิ่มทางเล็กลงของมีนเมาให้เยาวชนในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากสูบยังแฝงมาในของกินเช่นลูกกอล์ฟ เครื่องผสมกัญชา ที่เข้าถึงได้ง่ายน่าเป็นห่วงมาก ต้องมีการวางระเบียบคุมเข้มเฉพาะเรื่องการนำใช้ทางแพทย์เท่านั้น



จะมีผลผลิตทุเรียนคุณภาพมาตรฐานส่งตลาดจีนได้ประมาณ 10,000 ตัน

ดร.กัศัญญกุล บอกย้ำเตือน...ปัจจุบันตลาดทุเรียนในจีนจะมีประเทศผู้ส่งออก

ทุเรียนสดแข่งขันมากขึ้น ไม่ใช่การผูกขาดทุเรียนของไทยประเทศเดียวดังเช่นในอดีต

ดังนั้น การทำงานในลักษณะบูรณาการระหว่างเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สมาคม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ผู้ประกอบการส่งออก โรงคัดบรรจุ สมาคมหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกันกำหนดทิศทางทุเรียนไทยในจีนเพื่อหาจุดเด่นและความแตกต่างจากประเทศคู่แข่งที่มีราคาถูกลง

โดยเน้นการผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน จัดการปัญหาทุเรียนอ่อนและยกระดับคุณภาพของทุเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคโลกมีความมั่นใจในการเลือกซื้อทุเรียนไทย รวมถึงการปฏิบัติตามพิธีสารการส่งออกผลไม้จากไทยไปจีนอย่างเคร่งครัด

ก่อนที่ไทยจะเสียตลาดไปให้กับประเทศคู่แข่งที่กำลังเติบโตขึ้นมาทุกวัน.



ปัจจุบันตลาดจีนได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของทุเรียนสดที่มีคุณภาพ และมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ประกอบกับเวียดนามเป็นประเทศที่สองที่สามารถส่งออกทุเรียนสดไปจีนได้

การที่ประเทศไทยจะรักษาตลาดทุเรียนสดในจีน ต้องเน้นการส่งออกทุเรียนที่มีคุณภาพ มาตรฐานความเป็นทุเรียนไทย และการปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยพืชตามข้อตกลงในพิธีสารการส่งออกผลไม้สดไปจีน

จากการลงพื้นที่จังหวัดชุมพร ดูแลผักผลไม้ก่อนที่จะส่งออกเข้าประเทศจีนเพื่อตรวจติดตามการตรวจรับรอง GAP และมาตรการการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับทุเรียนสดของไทยที่ส่งออกตามพิธีสารที่ประเทศไทยได้ทำร่วมกับประเทศจีน ของ ดร.กัศัญญกุล หมั่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะทำงาน

พบว่าชุมพรมีแปลงที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP ไปแล้ว 14,674 แปลง รวมเป็นพื้นที่ 106,573.9 ไร่ มีผลผลิตทั้งปีกว่า 400,000 ตัน ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2565 ถึงมกราคม 2566 คาดว่า

เกษตรวันนี้..... ● นายกะหล่ำปลี น้ำมัน หมู 7 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง
ขอแสดงความยินดีกลุ่มแปลงใหญ่ดีเด่นที่ รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และ
ได้รับรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับ เกียรติบัตร สำหรับรางวัลชมเชย 3
ประเทศ ประจำปี 2565 โดย รางวัล ได้แก่ กลุ่มส่งเสริม
แปลงใหญ่ต้นแบบที่ได้รับ การเกษตรแบบแปลงใหญ่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ แปลง (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ต.หิน
ใหญ่มะพร้าว หมู่ 2 ต.เขา ซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี,
ล้าน อ.ทับสะแก จ.ประ แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน
จวบคีรีขันธ์ รับเงินรางวัล ต.ลาดกระทิง อ.สนาม
60,000 บาท พร้อมโล่และ ชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา และ
เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ แปลงใหญ่มะขาม วิสาหกิจ
อันดับ 1 ได้แก่ แปลงใหญ่ข้าว ชุมชนกลุ่มมะขามแปลงใหญ่
หมู 7 ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ หมู่ 1 ต.บ้านเดี่ยว อ.ปากท่า จ.อุตร
จ.อุบลราชธานี รับเงินรางวัล 40,000 บาท ดิษฐ์ รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่
พร้อมโล่และเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตร..... ●
เลิศ..... ● อันดับ 2 ได้แก่ แปลงใหญ่ปาล์ม นายกะหล่ำปลี

